

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก
หมัดเหล็ก

ตีลการควรววมโค้งสุดท้าย

คณะกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง ทู และ ดีแทค ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง อนุกรรมการด้านกฎหมาย อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี และอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาว่า จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้ดำเนินการต่อไปตามกรอบเวลา ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะเข้าด้ายเข้าเข็ม ผ่านคณะทำงานประสานงานคณะกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การควรววมธุรกิจระหว่าง ทู กับ ดีแทค มี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เป็นประธาน

กรณีดังกล่าวได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งคณะกรรมการต่างๆศึกษาผลกระทบไว้เรียบร้อยแล้ว เหตุใดต้องคณะอนุกรรมการประสานงาน ที่มี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เป็นประธานทำหน้าที่ประสานข้อมูลกับอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมของ บอร์ด กสทช. ด้วย เนื่องจากความเห็นของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ก็มีการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระต่อกันอยู่แล้วมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ปรากฏว่าหลังจากตั้ง คณะอนุกรรมการประสานงาน ชุดดังกล่าวขึ้นมาเสร็จแล้ว คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวก็ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาซ้ำซ้อนอีกชุด ประกอบด้วยคณะทำงาน 7 คน

มี เกลิมชัย ก๊กเกียรติกุล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน อ้างเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางกำหนดมาตรการเฉพาะป้องกันผลกระทบกรณีการรวมธุรกิจ ทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แนวทางหรือเงื่อนไขที่ไม่ได้เกิดการผูกขาด ภายหลังจากการควรววมยิ่งทำให้เกิดข้อครหา มีการตั้งธงอะไรกันไว้แล้วหรือไม่ ทั้งที่บอร์ด กสทช. ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการควรววมครั้งนี้

เรื่องนี้ ถ้าจะนำ คำสั่งศาลปกครอง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มาพิจารณาให้ยกคำร้องไม่รับการขอลุเลาชั่วคราว กรณีที่มีการยื่นฟ้อง กสทช. ระบุว่า ประกาศ กสทช.เรื่องการควรววมธุรกิจ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขอให้ทุเลาการประกาศควรววม เนื่องจาก ศาลปกครองกลาง เห็นว่า เป็นอำนาจของ กสทช. ที่จะมอำนาจสั่งห้ามการควรววมธุรกิจได้เองอยู่แล้ว ดังนั้น กสทช. จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ดุลพินิจที่จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ในการควรววมธุรกิจครั้งนี้

เป็นความรับผิดชอบของ กสทช. โดยตรง

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะนำผลประโยชน์ของเอกชนรายใดรายหนึ่งมาเป็นตัวตัดสิน หรือไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา แต่ต้องนำเรื่องของผลประโยชน์ประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ จึงจะถูกต้อง โดยเฉพาะ กสทช. ที่มีทั้งอำนาจและหน้าที่โดยตรงในการกลั่นกรอง นำสมบัติของชาติมาให้เอกชนดำเนินการ

ต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย.

หมัดเหล็ก

หวัง5จีเพิ่มมูลค่าจีดีพีไทยโต5.5เท่า จ้างงานด้านดิจิทัล1.3แสนตำแหน่ง

นายภูษพงศ์ โนนโตสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่าอ้างอิงจากผลการศึกษาของ Time Research ภายในปี2566การใช้งานเทคโนโลยี 3G (3จี) ในประเทศไทยจะลดลงเหลือ 2% ของผู้ใช้มือถือทั่วประเทศและจะทยอยลดลงจนไม่เหลือผู้ใช้บริการในที่สุด ขณะที่การใช้งาน 5G จะแซง 4G ในปี 2569 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า ผู้ใช้ 5G จะอยู่ที่ 51% ของผู้ใช้มือถือในไทยทั้งหมด และ 4G อยู่ที่ 49% ปี 2570 ผู้ใช้ 5G จะไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วแตะ 73% หรือไม่ต่ำกว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศ ขณะที่ผู้ใช้ 4G จะลดเหลือ 27% จากปี 2565 ไทยมีผู้ใช้ 5G รว 4.3% ผู้ใช้ 4G ประมาณ 90% และผู้ใช้ 3G ประมาณ 6% ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ใช้ 5G กินสัดส่วน 73% ของผู้ใช้มือถือในไทยทั้งหมดในปี 2570 จะทำให้การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างมีนัยสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดว่าปี 2573 ตลาด 5G ในไทยจะมีมูลค่า 650,000 ล้านบาทสร้างให้เกิดการจ้างงานใหม่ด้านดิจิทัลกว่า 130,000 ตำแหน่ง และปี 2575 ไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ 5G อยู่ที่ 2.3-5 ล้านล้านบาท และการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลงอย่างน้อยปีละ 38,000 ล้านบาท และปี 2578 คาดว่า 5G จะช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5.5 เท่า

อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายของการใช้ประโยชน์ 5G ในไทย ได้แก่ 1.การสนับสนุนการทดลองประยุกต์ใช้งานยังน้อย 2.ต้นทุนมีราคาสูง เพราะไทยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 3.กฎ ระเบียบที่ยังต้องปรับปรุงให้ทันสมัย 4.โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ 5G ยังไม่เพียงพอ 5.ขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลและไอซีที.